

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI SỐ 9 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 9 năm 2017.

1. Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng – Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển/ Hồ Sĩ Quý// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 3 – 12

Tóm tắt: Cải cách thể chế chính là thách thức lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt những kết quả tích cực của việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội vài năm gần đây, nhìn từ phương diện cải cách thể chế, cần thừa nhận một thực tế là, thái độ ít hài lòng, không yên tâm và lo lắng... vẫn là tâm thế khá phổ biến hiện nay. Bài viết chỉ ra 7 vấn đề quy định thực trạng đất nước hiện nay và đồng thời cũng quy định chiều hướng và tốc độ của sự phát triển. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra xu hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Từ khóa: Thể chế; Cải cách thể chế; Tham nhũng; Nợ công; Mô hình phát triển; Biên Đông

2. Về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam/ Hồ Sĩ Hoàng// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 13 – 19

Tóm tắt: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh không chỉ thể hiện tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các nghị quyết Đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Bài viết trình bày tính tất yếu, khách quan phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh, sự vận dụng và phát triển tư duy lý luận của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Kinh tế; Quốc phòng; An ninh; Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

3. Thể chế phát triển vùng của Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Bùi Việt Cường, Lương Thùy Dương, Phan Thị Song Thương// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 20 – 26

Tóm tắt: Vùng là nơi tập trung các hoạt động chuyên môn hóa dựa trên các lợi thế. Phát triển vùng là một trong những chiến lược quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển bền

vững quốc gia. Ở Canada, để thực hiện các mục tiêu của chính sách phát triển vùng, Canada đã thiết lập 6 cơ quan phát triển vùng (Regional Development Agencies – RDAs). RDAs đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Chính phủ liên bang với chính quyền tỉnh cũng như giữa các chính sách khác nhau ở trong vùng. Vai trò của RDAs trong phát triển vùng của Canada có thể là bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trên các phương diện phân cấp quản lý, xây dựng tổ chức điều phối, đổi mới phương thức hoạch định chính sách, hình thành mạng lưới hợp tác, ưu tiên các vùng tụt hậu, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, và hướng tới phát triển bền vững.

Từ khóa: Phát triển vùng; Cơ quan điều phối phát triển vùng; Chính sách phát triển; Canada

4. Nhận diện chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của Báo chí Việt Nam/ Nhạc Phan Linh// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 27 – 33

Tóm tắt: Giám sát xã hội và phản biện xã hội là hai chức năng quan trọng của báo chí. Nhận diện đúng nội hàm của hai chức năng này là cơ sở cho việc đưa ra các đánh giá khoa học và khách quan về vai trò giám sát xã hội và phản biện xã hội của Báo chí Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung giới thiệu quan điểm của hai nhóm đối tượng liên quan là nhà báo và công chúng về các chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí. Mục tiêu hướng đến là nhằm phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng của giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí – truyền thông, vốn không chỉ là một thiết chế xã hội, mà còn là một “lực lượng quyền lực” trong hệ thống kinh tế - chính trị quốc gia.

Từ khóa: Giám sát xã hội; Phản biện xã hội; Báo chí

5. Một số giá trị trong tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt (trường hợp ở xã Quần Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)/ Mai Thị Hồng Vĩnh// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 34 – 41

Tóm tắt: Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, việc nghiên cứu làm rõ các giá trị trong văn hóa các tộc người để bảo tồn và phát huy trong đời sống của cộng đồng các dân tộc là hết sức cần thiết. Người Dao Quần Chẹt ở xã Quần Chu (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trong quá trình phát triển lịch sử tộc người đã tích lũy vốn văn hóa khá phong phú, đặc biệt là các sinh hoạt tín ngưỡng. Tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt nơi đây chứa đựng nhiều giá trị có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đời sống mới của tộc người ở đại phương. Nội dung bài viết góp phần làm sáng tỏ một số giá trị trong tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt, qua đó nêu lên một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị trong tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt hiện nay.

Từ khóa: Tín ngưỡng; Giá trị tín ngưỡng; Người Dao Quần Chẹt

6. Xu hướng đi làm ăn xa và những tác động đến văn hóa – xã hội của người Chăm Hồi giáo ở tỉnh An Giang/ Đoàn Việt// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 42 – 48

Tóm tắt: Trong bối cảnh xã hội hiện nay, xu hướng đi làm ăn xa ngày càng trở nên phổ biến ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Tùy thuộc vào mỗi khu vực, mỗi thành phần dân tộc, tôn giáo... xu hướng này cũng có sự khác biệt. Bài viết bước đầu phân tích về hiện tượng đi làm ăn xa như một hình thức di cư trong thời hiện đại ở người Chăm Hồi giáo miền Tây Nam bộ thuộc tỉnh An Giang; đồng thời, làm rõ những tác động tới văn hóa – xã hội của người Chăm Hồi giáo từ hiện tượng di cư này.

Từ khóa: Dân tộc Chăm; Đi làm ăn xa

7. Về một số khuynh hướng của tiểu thuyết đương đại Việt Nam sau 30 năm đổi mới/ Vũ Thị Mỹ Hạnh// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 9/2017 .- Tr. 49 – 56

Tóm tắt: Sau 30 năm Việt Nam thực hiện đổi mới (1986-2016), Tiểu thuyết Việt Nam – thể loại “cái” của văn học, nơi biểu hiện, kết tinh thành tựu của một thời đại văn học – đã có nhiều cây bút mới, đã có rất nhiều tác phẩm được sáng tác, đặc biệt là sự ra đời của một số khuynh hướng tiểu thuyết mới trong giai đoạn văn học này. Bài viết tổng quan về những kết quả sáng tác, những khuynh hướng chính của tiểu thuyết 30 năm qua, để từ đó giúp chúng ta có được thông tin đa chiều về đời sống văn học hiện nay.

Từ khóa: Văn học đổi mới; Tiểu thuyết; Khuynh hướng sáng tác; Diện mạo tiểu thuyết 30 năm đổi mới

Trung tâm Thông tin Thư viện